



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสภาที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย	ประธานสภา อบต.หนองพระ	เรืองสิทธิ์ พลช่วย
๒	นายมานะ อินโย	รองประธานฯ	มานะ อินโย
๓	นายประสิทธิ์ อ่อนสะเดา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	ประสิทธิ์ อ่อนสะเดา
๔	นางสุเพ็ญศรี มากดำน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	สุเพ็ญศรี มากดำน
๕	นางศิริพร อ่ำก่าเหน็ด	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓	ศิริพร อ่ำก่าเหน็ด
๖	นางประไพ แหวกกกลาง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	ประไพ แหวกกกลาง
๗	นายสมบูรณ์ ประกอบเพียร	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	สมบูรณ์ ประกอบเพียร
๘	นายบรรพต ศิริสัมพันธ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	บรรพต ศิริสัมพันธ์
๙	นายเนียง โพธิ์เงิน	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	เนียง โพธิ์เงิน
๑๐	นางวราพร แก้วมี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	วราพร แก้วมี
๑๑	นางสาวเมทีนา สุภะคะ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	เมทีนา สุภะคะ
๑๒	นางอรุณี ใจเที่ยงธรรม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	อรุณี ใจเที่ยงธรรม
๑๓	นายเสถียร ไผ่เพชรดี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	เสถียร ไผ่เพชรดี
๑๔	นางเกษร นุ่มถึก	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙	เกษร นุ่มถึก
๑๕	นายสำเร็จ อินทร์ประชา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙	สำเร็จ อินทร์ประชา
๑๖	นายสมจิตต์ ภัคดี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐	สมจิตต์ ภัคดี
๑๗	นายอนนท์ เปพะนัส	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐	อนนท์ เปพะนัส
๑๘	นายสมพงษ์ เขียวชะอุ่ม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑	สมพงษ์ เขียวชะอุ่ม
๑๙	นายสมหมาย มณีธรรม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒	สมหมาย มณีธรรม
๒๐	นายสรายุทธ แก้วเกษตรกรณ์	เลขานุการสภาฯ	สรายุทธ แก้วเกษตรกรณ์ รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายหมง จินบางช้าง	นายก อบต.หนองพระ	หมง จินบางช้าง
๒	นายธีรวัฒน์ ศรีนวล	รองนายก อบต.หนองพระ	ธีรวัฒน์ ศรีนวล
๓	นางสาวรุ่งนภา สาดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	รุ่งนภา สาดา
๔	นายตรีเทพ จรัลโคก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรีเทพ จรัลโคก
๕	นางสาวศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด	หัวหน้าสำนักปลัด	ศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด
๖	นายกฤษกร ยุ่นแก้ว	นิติกรชำนาญการ	กฤษกร ยุ่นแก้ว
๗	นางสาวนพรัตน์ อ่วมสัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นพรัตน์ อ่วมสัน
๘	นางสาวชลธิชา ชอบคุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ชลธิชา ชอบคุณ
๙	นางถนอมศรี เสมานารถ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ถนอมศรี เสมานารถ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

๑๐ นางสาวรุ่งทอง ภูย่างโทน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รุ่งทอง ภูย่างโทน
๑๑ นายวิชาญ กลิ่นขำ ผู้จัดการการไฟฟ้าตำบลหนองพระ วิชาญ กลิ่นขำ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภา มากันครบทุกคน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เปิดประชุมเวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายอำเภอวังทอง ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อขออนุมัติต่อสภาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในกรณีเบิกเงินชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสมัยปีงบประมาณ และขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ในกรณีที่ยังมิได้ก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเพื่อพิจารณาข้อราชการอื่น ๆ อำเภอวังทองจึงได้มีประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น ท่านปลัดหรือเลขานุการสภา ก็ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสภา และหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาให้ท่านสมาชิกสภาทราบแล้ว โดยอยู่ในกรอบเวลาของข้อบังคับการประชุมสภา กำหนดไว้

วาระสำคัญ ๆ ที่จะต้องพิจารณาในวันนี้อยู่ในเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภาที่ได้ส่งให้กับทุกท่านแล้ว ก็จะได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระต่อไป

และแจ้งแก้ไขเอกสารระเบียบวาระการประชุมในหน้าแรก บรรทัดที่สอง จาก “สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒” แก้ไขเป็น “สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓” เนื่องจากมีการพิมพ์ผิด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและแก้ไขในเอกสารด้วย

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

ตามที่ได้ท่านเลขานุการสภา ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติการประชุมในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไม่แก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ด้วยจำนวน ๑๘ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

ในระเบียบวาระที่ ๓ ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ ให้พิจารณาในวาระถัดไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา อบต.ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
 นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย ในระเบียบวาระที่ ๔ ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภา อบต.ตั้งขึ้นพิจารณา
 ประธานสภาฯ
 ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย สำหรับในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้ง
 ประธานสภาฯ ข้อมูลรายละเอียดต่อสภาฯ เพื่อรับทราบต่อไป

น.ส.นพรัตน์ อ่วมสัน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ เป็นการแจ้งสภา
 ท้องถิ่นเพื่อรับทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่
 ๓/๒๕๖๓ ทั้งนี้เนื่องด้วยงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนา
 สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รวมถึงฉบับที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กับแผนพัฒนา
 ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมถึงฉบับที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โดยได้
 นำแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งฉบับสี่ปี และฉบับห้าปี มาเปรียบเทียบกัน พบว่าปีที่ตั้ง
 งบประมาณดำเนินการในแผนพัฒนามีความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ผิด จำนวน
 ๑ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของหมู่ที่ ๖

ดังนั้น จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
 จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
 ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้
 ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ซึ่งตามระเบียบ
 ดังกล่าวกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือ
 แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม
 เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
 ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
 ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
 เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

โดยได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ไปแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามข้อระเบียบดังกล่าว ซึ่งจะขอแจ้ง
 รายละเอียดให้สภาฯ ได้ทราบ พร้อมนี้ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดตามเล่ม
 แผนพัฒนา ที่แก้ไข ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว โดยได้มีการแก้ไขดังนี้

- ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.๐๒) จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่


 (นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

(๑) แก้ไขโครง

(๑) แก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑๒๖ โครงการปรับปรุงคลองสาธารณะ (ดาดคอนกรีต) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพทะเล ตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๕๘,๐๐๐ บาท
 โดยแก้ไขใหม่เป็น ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕๘,๐๐๐ บาท ส่วนข้อมูลอื่นในโครงการคงเดิม

เหตุผลความจำเป็น แก้ไขปีงบประมาณ เนื่องจากความผิดพลาดการพิมพ์ปีงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้พิมพ์ปีงบประมาณตั้งไว้ปี ๒๕๖๓ จึงขอแก้ไขเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อความถูกต้อง และมีความชัดเจน เป็นแนวทางในการปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

ประกอบกับโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอแจ้งให้สภาฯ ได้ทราบ ขอบคุณค่ะ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญสอบถามได้

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม จะขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ทั้ง ๒ ท่าน ขอให้นำไปไตร่ตรองดูว่าโครงการปรับปรุงคลองสาธารณะ(ดาดคอนกรีต) นี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เพราะเหตุใดผู้รับจ้างแต่ละรายไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จจะเป็นด้วยสภาพพื้นที่หรือไม่ อย่างไร ขอให้พิจารณาดู หากจะปรับเปลี่ยนจากโครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตนี้ เป็นโครงการขุดลอกคลองจะดีกว่าหรือไม่ โดยการไ้รถแบ็คโฮมาขุดลอกไปเลย ซึ่งถ้ายังไม่มีโครงการขุดลอกนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากมีโอกาสคราวหน้าก็น่าจะเพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประโยชน์ของคลองสายนี้หลัก ๆ ก็คือช่วยระบายน้ำ หากทำการขุดลอก เกษตรกรน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า แล้วก็อย่าลืมท่อระบายน้ำด้วย โดยทำเป็นขุดลอกพร้อมวางท่อจะได้แก้ไขปัญหาให้จบในคราวเดียว

สำหรับระเบียบวาระนี้แจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุม

- รับทราบ

๕.๒ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ยังมีได้ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ตามที่ได้แจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบแล้วว่าการที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นขอเปิดประชุมสภาสามัญวิสามัญในครั้งนี้ ก็มีเรื่องสำคัญคือเรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณต่อสภา ซึ่งเป็นงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ยังมีได้ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ตามเอกสาร....

ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมหน้าที่ ๒ คือ

รายการ	งบประมาณ (บาท)
(๑) จัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน ๑ คัน แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ข้อบัญญัติ งบประมาณ.๒๕๖๓ หน้า ๑๑๗)	๒,๖๐๐,๐๐๐
รวม (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)	๒,๖๐๐,๐๐๐

ก่อนอื่นขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินงบประมาณ

นายสรายุทธ แก้วเกษตรกรรม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน ขอนำเรียน
ปลัด อบต./เลขานุการ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๓๙ การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่มีต้องจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เว้นแต่

(๑) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้ว

(๒) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

(๓) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มีต้องจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาและได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเรืองสิทธิ์ พลชัย)
ผู้กัณฑ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้วย

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”

ข้อ ๕๙/๑ รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปี และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน”

ข้อ ๕๙/๒ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน”

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้สภาได้รับทราบ และขอสอบถามเพิ่มเติมว่าได้ตรวจสอบดีแล้วหรือไม่ว่าโครงการที่จะต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภามีนอกเหนือจากนี้หรือไม่ และโครงการที่เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะต้องขออนุมัติกันเงินหรือไม่ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการขออนุมัติกันเงินงบประมาณในครั้งนี

น.ส.รุ่งนภา สาดา
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ก็จะชี้แจงเพิ่มเติมแทนกองช่าง ซึ่งความจริงแล้วรายการจัดซื้อรถกระบะเข้าอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชนของกองช่าง ที่ได้เสนอขออนุมัติกันเงินต่อสภาในครั้งนี สำหรับงบประมาณปี ๒๕๖๓ กองคลังได้ตรวจสอบแล้วมีรายการที่จะต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภา เพียงจำนวน ๑ รายการ คือ จัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายการอื่น ๆ อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปตามระเบียบ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ลำดับถัดไปก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เชิญได้

นายสมบุรณ์ ประกอบเพียร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาได้เห็นชอบให้จัดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อรถกระบะเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปนั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่แล้วเสร็จ ทางฝ่ายบริหารจึงได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภา โดยในความเห็นของผมนั้นก็ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจำเป็นต้องมีรถกระบะเข้า เพราะหลายครั้งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกไปติดตั้งหรือซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ก็ขออนุญาตเเย่ยนามท่านประธานสภาที่ท่านได้ท้วงติงในการประชุมสภาหลายครั้ง ด้วยความเป็นห่วงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งหลายครั้งก็ต้องออกไปคนเดียว โดยใช้บันไดพาดกับเสาไฟ ซึ่งเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได้ และนอกจากจะใช้ในการติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะแล้ว หากมีรถกระบะเข้าก็จะช่วยในด้านของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นเมื่อมีเหตุวาตภัย เป็นต้น ก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตำบลหนองพระ จึงเป็นเหตุผลความจำเป็น

รับรองสำเนาถูกต้อง


(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ที่มาของ....

ที่มาของการได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้ แต่เมื่อไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ก็คิดว่าสภาพก็ไม่มีปัญหาใดในการอนุมัติกันเงินงบประมาณในส่วนนี้ไว้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสมบุรณ์ ประกอบเพียร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ที่ได้แสดงความคิดเห็น มีท่านอื่นจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมแล้ว จะขอมติที่ประชุมในระเบียบวาระนี้

ตามที่คณะผู้บริหารได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ คือ จัดซื้อรถกระบะ ๑ คัน รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) หากท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อลงมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

มติที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ คือ จัดซื้อรถกระบะ ๑ คัน รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยจำนวน ๑๘ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๕.๓ เรื่องพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

สำหรับระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

นายสรายุทธ แก้วเกษตรกรรม
ปลัด อบต./เลขานุการ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ความจริงแล้วเรื่องการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา เป็นเรื่องเก่ามากแล้ว ซึ่งก็มีข้อกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา และเป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว แต่ที่ได้มีการเสนอญัตติเข้ามาในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๔๙๙๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักษาบ้านเมือง

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็น การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรร ทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการ ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะ นำไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมี ส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ให้เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนำไปพิจารราดำเนินการตามความเหมาะสม

๒. แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น และผล การดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วย

สำหรับรายละเอียดของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ปรากฏตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๑๔๗๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ได้จัดส่ง ให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว

โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้

การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนด

ในขณะที่กำลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ การปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กล่าวมานั้น จึงได้มีการเสนอร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองพระ มาให้สภาได้พิจารณาในวันนี้ ปรากฏตามร่างระเบียบฯ ที่ได้ จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้พิจารณาในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้

กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่เข้าฟังการประชุมด้วย

กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมาก และไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียง โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ

ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
- (๒) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม
- (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุมหรือก่อความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม
- (๔) ไม่ใช่เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิดีโอ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้
- (๕) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม
- (๖) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้รับฟังการประชุม

(๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ดำเนินการ ดังนี้

- (๑) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- (๒) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ

(๓) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม

ข้อ ๔ อื่น ๆ

(๑) ผู้เข้ารับฟังการประชุมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาได้ เว้นแต่ประธานสภาจะอนุญาต

(๒) ผู้เข้ารับฟังการประชุมไม่มีสิทธิอภิปรายในที่ประชุมสภา

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

(๓) ผู้เข้ารับ ...

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

- (๓) ผู้เข้ารับฟังการประชุมไม่มีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
- (๔) ห้ามสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดหรือเครื่องดื่มมึนเมาอื่นใดในสถานที่จัดไว้ให้รับฟัง

การประชุม

ข้อ ๕ ถ้าผู้เข้ารับฟังการประชุมคนใดกระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ประธานสภามีอำนาจ ตักเตือน ห้ามปราม หรือสั่งให้บุคคลผู้ละเมิดหรือกระทำการฝ่าฝืนออกไปเสียจากที่ประชุมสภาก็ได้

.....

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ขอบคุนท่านปลัด ตามที่ท่านปลัดได้อธิบายถึงที่มาให้ฟังนั้น ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสภาเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอยู่แล้วทุกครั้งก็เป็นเรื่องเดิมๆ ที่ปฏิบัติกันมา เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยต้องการให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดออกมาเป็นระเบียบให้ชัดเจนขึ้น

ดังนั้น ตามรายละเอียดของร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพระ มีท่านใดจะซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมประการใดแล้ว ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพระ เป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน ๑๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ในวาระเรื่องอื่น ๆ นี้ มีท่านใดจะสอบถามหรือในเรื่องทั่วไปหรือมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ขอเชิญได้ในวาระนี้ และในวาระนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าตำบลหนองพระ ได้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าด้วย แต่ก่อนอื่นผมขอเริ่มก่อน ในฐานะของสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอพูดถึงเรื่องการที่บุคคลไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเรื่องนี้ผมได้เคยพูดในที่ประชุมสภาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ถือว่าสำเร็จไประดับหนึ่ง แต่มา ณ วันนี้ก็เจอปัญหาอีก ประเด็นปัญหาก็คือว่ามีบุคคลไปปลูกต้นไม้บริเวณริมทาง ข้างถนน เช่น ต้นยูคาลิปตัส เนื่องจากทำให้สัญจรลำบาก ซึ่งผมได้รับเรื่องมาจากชาวบ้านโดยการแจ้งด้วยวาจา ประกอบกับที่โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจะเข้าไปดำเนินการ ทำให้พื้นที่ที่จะทำถนนมันแคบลง ก็ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ไปบอกกับคนที่ปลูกแล้วว่าให้ช่วยตัดออกไปให้หน่อย ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ไปบอกแล้วหลายครั้ง แต่ก็ไม่ตัดออกให้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพราะเป็นที่สาธารณะ ซึ่งผมคิดว่าหลาย ๆ หมู่ก็น่าจะเจอปัญหานี้เช่นกัน โดยเฉพาะถนนเส้นทางที่จะไปทำไร่นา รถเกี่ยวข้าว รถขนพืชผลทางการเกษตร สัญจรได้ลำบากหรือไม่สามารถเข้าได้เลย อีกทั้งมีในบางหมู่ที่ต้นไม้เอนลงมา แล้วจักรยานยนต์ไปชนชนก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก ประเด็นนี้ก็ขอยกตัวอย่างในภาพรวมของทั้งตำบล จึงขอนำเรียนประเด็นปัญหานี้ฝากท่านนายก

รับรองสำเนาถูกต้อง


(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระไว้ด้วย

ลำดับถัดไปเชิญท่านเกษตร นุ่มถึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

นางเกษร นุ่มถึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องด้วย หมู่ที่ ๙ มีเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านที่จะขอปรึกษาหารือท่านประธานสภาฯ และท่านนายกฯ เรื่องขยายเขตไฟฟ้า จุดเดิมที่ท่านนายกฯ ได้เคยลงไปดูในพื้นที่แล้ว จึงจะขอปรึกษาต่อว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ที่จะให้ชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มนั้น บริเวณนั้นได้มีไฟฟ้าใช้ อีกเรื่องก็คือเวลาวัดหนองแฝกมีงานบุญใดๆ ซึ่งตอนนี้ก็มีงานอยู่ด้วย ไฟฟ้าในหมู่บ้านจะตกบ่อย จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร รบกวนขอปรึกษาหารือทุกท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

ขอให้คำแนะนำท่านเกษร จากประสบการณ์ของกรณีหมู่ที่ ๒ ซึ่งก็ใช้เวลาดำเนินการนานพอสมควร ๑ - ๒ ปี โดยให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนลงชื่อ และมีหนังสือนำเรียนมาถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระประสานไปยังการไฟฟ้า ให้มาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ หรืออาจจะเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน สำหรับประเด็นขยายเขตไฟฟ้า เดี่ยวจะให้ท่านนายกฯ ได้ตอบข้อหารือนี้ เชิญสมาชิกสภาท่านต่อไปก่อน

นายสมบุรณ์ ประกอบเพียร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ จะขออนุญาตเสริมต่อเรื่องการปลูกต้นไม้ริมทางริมถนนสาธารณะที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไป ซึ่งผมคิดว่าเกือบทุกหมู่ในตำบลหนองพระที่มีปัญหานี้ อย่างกรณีของหมู่ที่ ๔ ก็ได้มีการประชุมและประชาสัมพันธ์กันบ่อย แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งหรือทำให้บุคคลเล็กรการกระทำต้นไม้มาปลูกริมทางริมถนนสาธารณะได้ จึงจะขอปรึกษานิติกรว่าในกรณีที่ปลูกต้นไม้ที่สาธารณะที่เป็นถนน หรือคันคลอง จะมีวิธีใดบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ หรือมีข้อกฎหมายใดบ้างที่สามารถนำไปบังคับกับผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนเหล่านี้ โดยไม่ต้องออกเป็นข้อบัญญัติตำบล จะได้เป็นข้อมูลไปบอกกล่าว บอกเตือนกับชาวบ้านได้

อีกประเด็นคือหากที่ประชุมของหมู่บ้านมีการประชุมลงมติกัน ให้ตัดต้นไม้ริมถนนไปขายแล้วนำเงินเข้าหมู่บ้าน ลักษณะแบบนี้จะทำได้หรือไม่ มีความผิดหรือไม่ ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ

นางเกษร นุ่มถึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีเดียวกันกับท่านสมบุรณ์ ประกอบเพียร ในกรณีที่ชาวบ้านมาปลูกต้นยูคาลิปตัสริมถนนสาธารณะเช่นนี้ จะตัดได้หรือไม่ เนื่องจากกรณีของหมู่ที่ ๙ ชาวบ้านอ้างว่าเขาได้อุทิศที่ดินเพื่อให้ทำถนนแล้ว ถึงแม้ถนนจะเป็นที่สาธารณะแต่ต้นไม้ที่เขาปลูก ต้นไม้เป็นของเขา และเขาก็ไม่ยอมตัด ถ้าอย่างนี้ จะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

เรื่องการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะนี้ พอผมได้เปิดประเด็นมา ก็มีหลายหมู่ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เชื่อว่ายังมีอีกหลายหมู่ แต่ท่านยังไม่ได้พูด ฉะนั้นขอความรู้จากนิติกรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

นายฤชกร ยุ่นแก้ว
นิติกรชำนาญการ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และข้าราชการทุกท่าน ประเด็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชุมชน ถ้าในเรื่องของกฎหมายแล้ว ในเมื่อชาวบ้านได้ยกที่หรืออุทิศให้เป็นทางแล้ว ขอเขตทางก็จะกำหนดไปเลยว่ามีขนาดความกว้างเท่าไร ปัญหาคือปัจจุบันข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ชาวบ้านได้มีการยกที่ดินให้หรือไม่ ถ้ามีการยกที่ให้แล้ว สิทธิในการบำรุงรักษาทางอยู่ในความรับผิดชอบของ

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

หน่วยงานใน...

หน่วยงานในการดำเนินการว่าจะชุดหรือจะดำเนินการขยายแนวเขตอย่างไร คือต้อง ชั่งน้ำหนักให้ติระหว่างสิทธิของเจ้าของต้นไม้ กับสิทธิของการบริการสาธารณะ กรณีแบบนี้หากใช้ตามข้อกฎหมาย เมื่อถามว่าผิดหรือไม่ ขอดตอบว่าผิด แต่ในด้าน ชุมชน อย่างเช่นกรณีของหมู่ที่ ๔ ที่ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้กล่าวมา ว่ามีการ ประชาคมว่าต้นไม้ นั้นจะให้สาธารณะหรือเปล่า แบบนี้ก็เป็นเรื่องของชุมชนที่ได้ ตกลงกัน การปลูกต้นไม้ในเขตที่สาธารณะตามข้อกฎหมายถือว่าผิด แต่ถ้าเป็น ต้นไม้ที่เขาได้ปลูกก่อนที่จะอุทิศให้ และได้มีการตัดออกไปก่อนที่จะมีการทำถนน แบบนี้ก็ไม่นำมามีปัญหา แต่ถ้าเป็นการปลูกใหม่หลังจากที่ได้มีการทำถนนไปแล้วก็จะ เป็นปัญหาตามมา

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการ สาธารณะ ดูแลบำรุงรักษาถนน ก็จะต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักใคร่ตรงให้ดี เพราะ ปัญหาที่ความคิดเห็นของผมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของการสื่อสาร การพูดคุยกัน มากกว่า

ถ้าใช้ข้อกฎหมายจับ ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแนวเขตทาง แต่ในเรื่องของสิทธิ ของเจ้าของต้นไม้ที่มีการปลูกก่อนการทำถนน ก็จะต้องพิจารณาอีกส่วนหนึ่ง ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้สิทธิเขาอย่างไร เช่น จะให้ชุดออกไปก่อนที่จะทำ ถนน หรือจะรอให้ต้นไม้ นั้นหมดรุ่นไปก่อนจึงค่อยให้มีโครงการไปลง เรื่องแบบนี้จึง อยากให้หน่วยงานคือองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนได้มีการพูดคุยกันให้เข้าใจ ก็ขอนำเรียนในเบื้องต้นไว้ประมาณนี้ก่อน ขอขอบคุณครับ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายมานะ อินโย
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก สมาชิกสภาและ ข้าราชการทุกท่าน สำหรับเรื่องนี้ผมเองก็มีประสบการณ์มาพอสมควร เอกสาร หลักฐานอะไรผมมีหมด ถ้าท่านใดจะขอดูก็ได้ คือถ้ายกให้เป็นที่สาธารณะแล้วจะมา ถือสิทธิไม่ได้ เราจะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายถึงจะจบลงได้ เรื่องแบบนี้ในหมู่ที่ ๗ ก็ยังมีการอนุโลมกันอยู่ คือให้ปลูกต้นไม้ไปก่อนได้ แต่พอโครงการจะลงดำเนินการ ให้ชุดให้ตัดต้นไม้ ออก ก็บ่นก็ว่ากัน กรณีที่ผมเคยเจอก็มีทั้งการลงนามยินยอมให้ใช้ ประโยชน์ในที่ดิน ต่อมาเป็นหนังสืออุทิศที่ดิน และจนมาถึงการโอนโฉนดที่ดิน หาก เขาไม่ยอมไม่ได้ เพราะใช้งบประมาณหลงไปทำ เช่น ถ้าชุดคลอง ถ้าเขาจะไม่ให้ ทำนั้นไม่ได้ เพราะได้ลงนามอุทิศให้แล้ว

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนิติกรสำหรับข้อกฎหมายที่ได้ให้ข้อมูลไว้ เชิญท่านต่อไป

นายสมหมาย มณีธรรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

รับรองสำเนาถูกต้อง


(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ก็มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ กรณีของหมู่ที่ ๑๒ ซึ่งหลายท่านอาจจะทราบข่าว มาแล้วบ้างว่าจะมีการสร้างโรงงานทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเจ้าเล็กที่หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งก็ได้มีการ ประชุมประชาคมชาวบ้านไปเมื่อไม่นานมานี้ที่หมู่ ๑๔ ตำบลแม่ระกา และก็ได้ให้ ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองพระ เข้าร่วมประชาคมด้วย ซึ่งพื้นที่มันไม่ค่อยชัดเจน ว่าอยู่เขตใด ซึ่งบริเวณนั้นผมเรียกว่าท้ายอ่าง จะมีอยู่ประมาณ ๔ - ๕ ครัวเรือน

ถัดมาเป็นที่ดินที่ได้มีการขายทอดตลาด แล้วมีคนได้ซื้อที่ดินตรงนั้นไว้เพื่อจะทำ
โรงงานน้ำจิ้มซีฟู้ด ผมเองยังไม่แน่ใจว่าพื้นที่ที่จะสร้างโรงงานนั้นอยู่ในเขตตำบลใด
ซึ่งในวันที่ประชาคมเขาจะขอมติที่ประชุมเลย ผมกับท่านเลขานายกฯ ท่านสุกัลป์
มากदान ได้ขอให้ชะลอไว้ก่อน ขอให้ทางหมู่บ้านได้ไปปรึกษากันก่อนและได้เสนอ
ขอให้ชาวบ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลนครป่าหมาก เข้าประชาคมด้วย เพราะถ้ามีการสร้าง
โรงงานขึ้นตรงนั้น หมู่ที่ ๙ ตำบลนครป่าหมาก ก็จะได้รับผลกระทบด้วย จึงขอให้ม
ีการประชุมใหม่ ประเด็นที่จะหารือในวันนี้ก็คือ หมู่ที่ ๑๒ บ้านพัฒนาทร เป็น
หมู่บ้านขนาดเล็ก หากสร้างโรงงานตรงนี้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองพระ แต่
โฉนดที่ดินอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่ระกา ก็จะกลายเป็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับ
ตำบลหนองพระเลย เพราะไม่สามารถไปจัดเก็บภาษีโรงงานนี้ได้เพราะโฉนดที่ดิน
ระบุอยู่ในตำบลแม่ระกา เกรงว่าจะคล้ายกับกรณีของฟาร์มวังทอง ที่อยู่ระหว่าง
ตำบลหนองพระกับตำบลดินทอง แต่ฟาร์มวังทองเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลดินทองได้แห่งเดียว

สำหรับกำหนดประชุมประชาคมใหม่อีกครั้งยังไม่ได้กำหนดวัน แต่ผมได้
เสนอขอให้ใช้สถานที่ประชาคมที่หมู่ ๑๒ บ้านพัฒนาทร จึงขอนำเรียนปรึกษาหารือ
กับผู้บริหารและในสภาว่ากรณีนี้เราจะมีวิธีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงาน
ในพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งผมก็เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน
ออกมาจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านด้วย

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภา

ก่อนที่ท่านนายกฯ จะตอบประเด็นหารือของท่านสมาชิกสภาแต่ละท่าน
จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าตำบลหนองพระ ซึ่งได้ขออนุญาตเข้าร่วม
ประชุมด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์การขอคืนเงินประกันไฟฟ้า เชิญครับ

นายวิชาญ กลิ่นขำ
ผู้จัดการการไฟฟ้า
ตำบลหนองพระ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพระทุกท่าน ผมนายวิชาญ กลิ่นขำ ผู้จัดการการไฟฟ้าตำบลหนองพระ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐในช่วงนี้ ก็คือการคืนเงินประกันการใช้
ไฟฟ้า ที่ว่าได้มีการขอไฟไปแล้วมีเงินประกันอยู่ ทางการไฟฟ้าก็จะคืนเงินให้ตาม
โครงการของรัฐบาล

การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ๒ ประเภท

- ประเภทที่ ๑ บ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ ๑ นี้จะรวมถึงไฟฟ้าการเกษตรด้วย
สำหรับไฟฟ้าชั่วคราวจะยังไม่ได้คืน จะได้คืนก็ต่อเมื่อเลิกใช้ไฟ

- ประเภทที่ ๒ กิจการขนาดเล็ก ที่ใช้บริการในเขตพื้นที่ของ กฟภ.ตาม
จำนวนเงินที่วางไว้ตามขนาดมิเตอร์ให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

สำหรับเงินประกันไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย และไฟฟ้าการเกษตรท่านสามารถ
ไปขอคืนเงินได้ ซึ่งขณะนี้การไฟฟ้าตำบลหนองพระก็ได้เปิดให้บริการคืนเงินแล้ว
ซึ่งก็มีหลายปัญหาที่พบคือ บางท่านทำไม่เป็น ยื่นขอไม่เป็น ก็ให้ลูกให้หลาน หรือ

รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้อื่นทำให้ยื่นให้ แต่ยังไม่ได้รับคืนเงิน เนื่องจากว่าได้ยื่นเรื่องไว้แล้วแต่ไม่ได้มี
การติดตามว่าติดขัดหรือยังค้างอะไร ก็เลยยังไม่ได้คืนเงินสักที ซึ่งก็ขอฝากทุกท่าน
ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่า หากติดขัดหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับการขอคืนเงิน


(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประกันการใช้ไฟฟ้า ให้เข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าตำบลหนองพระได้ จะได้
รู้ถ้าติดขัดอะไร เช่น บางกรณีชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อ - สกุลเดิม แต่ชื่อในพร้อมเพย์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

(PromptPay) เป็นนามสกุลใหม่ที่จดทะเบียนสมรสกับสามีแล้ว ระบบพร้อมเพย์ก็ไม่สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้ได้เพราะนามสกุลไม่ตรงกัน หรือบางกรณีเป็นพ่อ/แม่เสียชีวิต สามีเสียชีวิต ซึ่งเป็นเจ้าของเงินประกันเสียชีวิต ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร เป็นต้น

ข้อสำคัญหลักที่จะทำให้สามารถขอคืนเงินประกันได้ง่ายก็คือ ชื่อ - สกุล ถูกต้องตรงกัน หมายถึงตรงกับใบเสร็จรับเงินชำระค่าไฟฟ้า เพียงแค่ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน กับสมุดบัญชีธนาคาร และใบเสร็จชำระค่าไฟฟ้าเดือนใดก็ได้ จะได้ทราบหมายเลขหม้อไฟว่าลูกไหน ให้นำไปยื่นที่ทำการไฟฟ้าได้เลย ลักษณะนี้จะได้เงินคืนเลย สมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ ยกเว้นธนาคารออมสินเพราะโอนไม่ได้ หรือหากไม่มีสมุดบัญชีธนาคารเลยจริง ๆ สามารถโอนไปรับ 7-eleven ได้

จำนวนเงินคืนประกัน

- หม้อขนาด ๕ แอมป์ จะได้คืน ๓๐๐ บาท
- หม้อขนาด ๑๕ แอมป์ จะได้คืน ๒,๐๐๐ บาท
- หม้อขนาด ๑๐ แอมป์ ซึ่งเป็นหม้อขนาดแบบเดิม บางคนอาจยังมีติดค้างอยู่ จะได้คืน ๑,๐๐๐ บาท
- หม้อไฟเกษตรจะได้คืน ๔,๐๐๐ บาท เป็นหม้อขนาด ๑๕ แอมป์ จะได้เงินประกันคืน ๒ เท่า

กรณีชื่อไม่ตรง เช่น กรณีพ่อ/แม่ เสียชีวิต ซึ่งเป็นเจ้าของเงินประกัน

ให้ทนายหรือบุคคลในครอบครัว ที่ต้องการจะได้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า นำหนังสือให้ความยินยอมที่ผมได้สำเนาแจกทุกท่านในวันนี้ ไปให้บุตรคนอื่น ๆ ของผู้เสียชีวิต ลงนามยินยอม พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามยินยอมและให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับคืนเงิน
- ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนบ้านที่ประทับตราเสียชีวิตของเจ้าของเงินประกัน
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของเงินประกันเช่น ทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส เป็นต้น
- ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)
- หน้าสมุดเงินฝากธนาคารที่มีเลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีกรณีเลือกขอรับเงินโดยการโอนเงิน (ชื่อบัญชีเดียวกับทายาทผู้ขอรับคืนเงินเท่านั้น)

ซึ่งส่วนใหญ่ที่ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนแต่ยังไม่ได้รับเงินนั้น ส่วนใหญ่ก็คือจะชื่อไม่ตรงกัน กับเอกสารไม่ครบ ดังนั้นฝากท่านประชาสัมพันธ์ชาวบ้านทราบ หากติดขัดปัญหาใด หรือต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าดับลหนองพระ ขอบคุณครับ

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ



(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ขอขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้าดับลหนองพระที่ได้มาประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ๆ กับชาวบ้าน จะขอสอบถามเพิ่มเติมกรณีของชาวบ้านหมู่ที่ ๒ คราวเรือนหนึ่ง กรณีที่มารดาซึ่งชราภาพและเสียชีวิตไปนานแล้ว มีบุตรอยู่คนเดียว ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของหม้อไฟ ชื่อในใบเสร็จ

ชำระค่า...

นางเกษร นุ่มถึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

ขออนุญาตสอบถามท่านผู้จัดการการไฟฟ้า เกี่ยวกับกรณีของหมู่ที่ ๙ บ้านหนองแฝก คือต้องการจะช่วยให้ชาวบ้านให้มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งยังมีอยู่จุดหนึ่งที่ยังไม่มีสายไฟเข้า ทางกรไฟฟ้าพอจะมีงบประมาณที่จะช่วยเหลือในจุดนี้หรือไม่ และอีกประเด็นคือจะต่อไฟมาจากวัดหนองแฝก เพื่อให้ชาวบ้านตรงกลุ่มนั้นได้มีไฟฟ้าใช้ แต่วัดหนองแฝกไฟฟ้ามักจะตก จะมีวิธีการใดแก้ไขไม่ให้ไฟตกได้บ้าง

นายวิชาญ กลิ่นขำ
ผู้จัดการการไฟฟ้า
ตำบลหนองพระ

กรณีประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทางกรไฟฟ้ามีงบประมาณให้หลังละ ๗๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าจุดนั้นอยู่ไกล และไม่มีเสาไฟฟ้าแรงสูง การจะขยายเขตไฟฟ้าโดยต่อไฟจากเสาไฟฟ้าแรงต่ำก็จะทำให้ไฟตก ก็จะใช้ไฟฟ้าไม่ได้ จะทำได้ก็ต้องมีการตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณนั้น แต่ก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และอย่างน้อยต้องมีครัวเรือนอย่างน้อย ๕ หลังและต้องเป็นบ้านที่มีเลขที่แล้ว

นางเกษร นุ่มถึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

กลุ่มนั้นจะมีอยู่ประมาณ ๖ หลังคาเรือน และมีบ้านเลขที่แล้ว จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นเรื่องขอ

นายวิชาญ กลิ่นขำ
ผู้จัดการการไฟฟ้า
ตำบลหนองพระ

ใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของทุกบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไปติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าตำบลหนองพระไว้ก่อนได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบพื้นที่ และระยะทางเพื่อคำนวณประมาณราคาก่อนว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไร

ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากพื้นที่ใดที่ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ แม้อยู่ไกลขนาดไหนแต่หากมีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน สามารถดำเนินการยื่นขอได้เลย การไฟฟ้าจะนำหม้อแปลงไฟฟ้าไปติดตั้งให้หนึ่งลูกด้วย

นายหมง จินบางช้าง
นายก อบต.หนองพระ

วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านผู้จัดการการไฟฟ้าตำบลหนองพระได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ก็มีเรื่องที่จะสอบถามเพิ่มเติม กรณีของชาวบ้านหมู่ที่ ๓ บ้านตั้งอยู่จากถนนทางหลวงเข้าไปประมาณ ๗๐๐ - ๘๐๐ เมตร มีอยู่ ๖ หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง แถวนั้นเรียกว่าหนองปลิง ก็จะขอปรึกษากับท่านผู้จัดการฯ ว่าตรงจุดนี้พอจะช่วยเหลืออะไรได้หรือไม่

นายวิชาญ กลิ่นขำ
ผู้จัดการการไฟฟ้า
ตำบลหนองพระ

เรียนท่านนายกฯ ตามที่ได้นำเรียนไปว่าทางกรไฟฟ้ามีงบประมาณให้หลังละ ๗๕,๐๐๐ บาท แต่หากคำนวณแล้วจะต้องใช้งบประมาณมากกว่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจะต้องมีงบประมาณสมทบในส่วนที่เกินนั้น เริ่มแรกเลยก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระทำหนังสือขอขยายเขตไฟฟ้าส่งไปที่กรไฟฟ้า หรือจะให้ชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มายื่นเรื่องเองก็ได้ เพื่อที่จะได้ประมาณราคาได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไร สมมุติว่า หลังละ ๗๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ หลัง มีงบประมาณเกินไป ๕๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระก็มีหนังสือตอบกลับยืนยันไปว่าจะขอสมทบส่วนที่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น

นายหมง จินบางช้าง
นายก อบต.หนองพระ

ขอขอบคุณท่านผู้จัดการการไฟฟ้าตำบลหนองพระเป็นอย่างมากที่ได้มาให้ข้อมูลและข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ยังมีอีกเรื่องก็คือผมได้รับหนังสือแจ้งมาจากหมู่ที่ ๑๐ บ้านสะเดาน้อย ว่าไฟตกทั้งหมู่บ้านเลย ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ปรึกษากับผู้จัดการฯ ไปบ้างแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกในหมู่ที่ ๑๐ วันนี้ก็เลยจะขอสอบถามความคืบหน้าว่าขั้นตอนดำเนินการไปถึงไหน อย่างไรแล้ว

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

นายวิชาญ กลิ่นขำ
ผู้จัดการการไฟฟ้า
ตำบลหนองพระ

กรณีของหมู่ที่ ๑๐ ผมก็ได้นำเรียนท่านนายกฯ ไปบ้างแล้วว่าคือตอนนี้ หม้อแปลงยังไม่มี ตอนนี้อยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังทองแล้ว ตอนนี้อยู่หม้อแปลงอย่างเดียว เพราะติดช่วงโควิด-๑๙ หม้อแปลงส่งมาไม่ทัน ซึ่งเดิมหม้อแปลงของหมู่ที่ ๑๐ เป็นขนาด ๒๐ KVA ที่ติดตั้งอยู่ตรงบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑๐ เมื่อมีครัวเรือนมากขึ้น การใช้ไฟฟ้าก็มากขึ้น ไฟจึงไม่พอทำให้ไฟตก การแก้ไขปัญหา ก็คือจะตัดจ่ายเพิ่มอีก ๑ จุด โดยติดตั้งหม้อแปลงลูกใหม่ ซึ่งผมก็ได้ติดตามสอบถามไปที่สาขาวังทองอยู่เรื่อยๆ ว่าหม้อแปลงมาหรือยัง เพราะท่านนายกฯ ก็ได้สอบถามไปที่ผมเรื่อยๆ อยู่เหมือนกันซึ่งตรงจุดนี้ทางสาขาวังทองจะเข้ามาดำเนินการให้

นายหมง จินบางช้าง
นายก อบต.หนองพระ

ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดการฯ เป็นอย่างมาก ก็มีอีกเรื่องตามที่หมู่ ๙ ได้ฝากไว้ ที่ว่าไฟตกที่วัดหนองแฝก ซึ่งบริเวณนั้นไม่มีเสาไฟฟ้าแรงสูง ก็จะขอฝากให้ผู้จัดการฯ ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุด

นายสมจิตต์ ภัคดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องกับผู้จัดการการไฟฟ้า ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรกก็คือเรื่องไฟฟ้าตก ซึ่งท่านนายกฯ ก็ได้พูดไปแล้ว ซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนและ ก็บ่นกันมาก ก็รบกวนฝากท่านผู้จัดการฯ ให้ช่วยติดตามแก้ไขให้ด้วย และเรื่องที่ ๒ ก็คือเสาไฟฟ้าบริเวณทางโค้ง โคนเสาอยู่ติดกับถนนเป็นอย่างมาก ผมได้ไปยื่นเรื่อง ขอย้ายครั้งหนึ่ง ก็เป็นปีแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะมาดำเนินการย้ายให้ แต่ก็ไม่เจียบไป ก็ฝากท่านผู้จัดการไฟฟ้าด้วย

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ก็มีหลายท่านได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับท่านผู้จัดการการไฟฟ้าตำบล หนองพระได้รับทราบและฝากให้ช่วยแก้ไขปัญหา ก็ต้องขอขอบคุณและขอชมเชย ท่านเป็นอย่างมาก เพราะเป็นระดับหัวหน้าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองพระ คนแรกที่ได้ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อมาแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก โอกาสหน้าหากมีข่าวสาร ที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเพื่อไปสื่อสารบอกต่อกับพี่น้อง ประชาชน ก็ยินดีทุกเมื่อ

นายวิชาญ กลิ่นขำ
ผู้จัดการการไฟฟ้า
ตำบลหนองพระ

ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้า ในโอกาสหน้าหากมีข่าวสารอะไรใหม่ๆ ก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีก ขอขอบคุณมากครับ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ก็จะขอดำเนินการประชุมต่อ ซึ่งยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดจะฝากเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอเชิญท่านนายกฯ

นายหมง จินบางช้าง
นายก อบต.หนองพระ

จากการสอบถามของท่านสมาชิกสภาฯ ในประเด็นต่าง ๆ ในระเบียบวาระนี้ ก่อนอื่นจะขอพูดถึงภัยแล้งของตำบลหนองพระ ตอนนี้เรากล้าปากอย่างมากไม่เหมือน พื้นที่ต้นน้ำอย่างตำบลท่าหมื่นราม และเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปประชุมหัวหน้าส่วน การมา ทราบมาว่าทางสโมสรการทำเหมืองบประมาณมาทำฝายน้ำล้น ซึ่งทาง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นรามก็ขอทำฝายน้ำล้นที่คลองขุน หรือที่เขาซี ซึ่งนายกฯ ก็ได้ไปกับท่านนายอำเภอวังทองมาด้วย ที่ตรงนั้นเป็นน้ำตก เมื่อมีฝนตก น้ำก็จะไหลลงมาที่คลองขุน ก็จะมีการทำฝายที่ตรงนี้ เป็นฝายขนาดเล็กไม่ใหญ่ ซึ่งคลอง ขุนนี้เอง หากมีฝนตกลงมาน้ำก็ไหลมาในพื้นที่ตำบลหนองพระด้วย แต่ปีนี้ไม่มีฝน

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

จึงทำให้...

จึงทำให้แล้ง หากมีการทำฝายจะมีชาวบ้านตำบลท่าหมื่นรามและชาวบ้านตำบลหนองพระได้ประโยชน์จากตรงนี้ ซึ่งหมู่ที่จะได้ประโยชน์ก็คือหมู่ทางเหนือของตำบลทางกลุ่มสะเตา หมู่ ๒ หมู่ ๓ การดำเนินการจะใช้งบประมาณของสโมสรการทำเรือจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อีกส่วนจะเป็นงบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหากฝ่ายคลองขุนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตำบลหนองพระก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย

อีกเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก็คือผมได้ประสานของงบประมาณชุดบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ที่เคยได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบไปบ้างแล้ว โดยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันกลุ่มละ ๕ คน พื้นที่สำหรับเจาะบ่อน้ำบาดาลจะต้องยินยอมให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ตอนนี้มีชาวบ้านทยอยรวบรวมเอกสารมาส่งแล้ว ซึ่งในงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้งบประมาณมาจำนวน ๓ บ่อ ก็จะเป็นหมู่ที่ ๓ = ๑ บ่อ , หมู่ที่ ๗ = ๑ บ่อ และหมู่ที่ ๙ = ๑ บ่อ ซึ่งในโครงการนี้งบประมาณ ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะมีเครื่องปั่นไฟให้ คาดว่าหลังจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ที่ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะสามารถดำเนินการเจาะได้

สำหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้สอบถามเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ติดริมถนนสาธารณะ เรื่องนี้ผมก็ได้เคยหารือกับท่านประธานสภามาบ้างแล้ว ซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะออกเป็นข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตำบล ขอเสนอ เช่น หากเป็นถนนที่ก่อสร้างใหม่ ห้ามปลูกต้นไม้โดยเด็ดขาด แต่สมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านก็กลัว คือกลัวว่าชาวบ้านจะบ่น แต่หากไม่ออกเป็นข้อบัญญัติออกมาให้ชัดเจน ก็ไม่สามารถไปบอก ไปว่าเขาได้

ในการประชุมคราวหน้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ผมจะขอเสนอร่างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยการจัดการขยะ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มอบหมายให้นิติกรได้ไปศึกษาข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ของหนองพระ ว่ามีข้อบังคับ และข้อห้ามอะไรบ้าง เรื่องการบริหารจัดการขยะนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการออกมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องออกข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะเพื่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกแห่ง

ขอแจ้งข่าวการมรณภาพของเจ้าอาวาสวัดหนองแฝก มีกำหนดประชุมเพลิงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน และพนักงานด้วยไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมร่วมกันในคืนสุดท้าย ในคืนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

ในระเบียบวาระอื่น ๆ ก็มีเรื่องนำเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

ก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิก ได้ซักถามประเด็นปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ
กันพอสมควรแล้ว อนุญาตให้ท่านสุดท้าย เชิญท่านรองประธานสภา

นายมานะ อินโย

ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องน้ำอีกสักหน่อย จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้า

รองประธานสภาฯ

สมาชิกสภา อบต.เรา นัดกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำกับท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพราะตำบลเราประสบภัยแล้งอย่างมาก จะได้
ช่วยกันผลักดันแก้ไขปัญหานี้

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

นายหมง ...

นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย
ประธานสภาฯ

บัดนี้เลยเที่ยงมานิดหน่อย ก็สมควรแก่เวลาแล้ว ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภา อบต.ทุกท่านที่มาประชุมกันครบถ้วนในวันนี้ และขอขอบคุณหัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับ
วันนี้ขอปิดประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา

(ลงชื่อ) สรายุทธ แก้วเกษตรกรรม ผู้บันทึกการประชุม
(นายสรายุทธ แก้วเกษตรกรรม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) สมหมาย มณีธรรม
(นายสมหมาย มณีธรรม)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วราพร แก้วมี
(นางวราพร แก้วมี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประไพร แหวกกกลาง
(นางประไพร แหวกกกลาง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ศิริพร อ่ำกำเหนิด
(นางศิริพร อ่ำกำเหนิด)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมบูรณ์ ประกอบเพียร
(นายสมบูรณ์ ประกอบเพียร)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ) เรืองสิทธิ์ พลช่วย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

๒๕ ๖.๖. ๒๕๖๓

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเรืองสิทธิ์ พลช่วย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ